



เมนูข้อมูล

นายกิตติ

เลยจากลีน 'เซลีเยร์'

!! มัจะเข้ามาควบคุมอำนาจด้วยความจำเป็นอันเนื่องมาจากเห็นว่าประเทศถึงทางตัน การเมืองปกติเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ถูก แต่เมื่อมีอำนาจแล้วคณะรักษาความสงบแห่งชาติ "คสช." ก็ต้องสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

การคลี่คลายวิกฤตการเมืองไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เวลาจัดการได้รวดเร็วตามโรดแมป แผนดำเนินการเพื่อคืนสู่ประชาธิปไตยในรูปแบบที่ต้องการน่าจะเลยล่วงไปถึงปีหน้า ว่ากันว่าต้องทำงานกันในกรอบนี้ 18 เดือน เป็นอย่างน้อย จึงจะเริ่มคืนสู่รัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกครั้ง

ใช้เวลาที่ยาวเพียงนั้นแถมยังเป็นการพัฒนาไปท่ามกลางความหวาดระแวงของคนบางกลุ่มว่าประชาธิปไตยที่จะออกแบบใหม่จะไม่ใช้การคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง การดีไซน์ให้เป็นประชาธิปไตยแบบสิทธิประชาชนไม่เท่าเทียมกัน

ที่หนักกว่านั้นคือ แรกกตตันจากต่างประเทศที่ยิ่งเนิ่นนานยิ่งเข้มข้นจนทว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจจนทำให้ประเทศชว่นเซ่ได้

การใช้อำนาจจัดการเพื่อยุติตามเวลาที่วางไว้ย่อมทำได้อยู่แล้ว แต่นั่นไม่ใช่ทางเลือกที่พึงปรารถนาสัก เพราะไม่ว่าใครย่อมหวังในการยอมรับที่แท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยผลงานเท่านั้น

การสร้างผลงานให้เป็นที่ประทับใจ จึงเป็นเป้าหมายที่ คสช. จะต้องบรรลุให้ถึงยิ่งหากเป็นไปตามข่าวว่าหลังจากนั้นจะ

สร้างพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อแข่งขันในเวทีประชาธิปไตย โดยมีทีมที่ปรึกษาปัจจุบันเป็นเบื้องหน้า และขุนพลทั้งหลายสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

ผลงานที่ชวนให้ประทับใจยิ่งเป็นเรื่องจำเป็น

ดังนั้น เมื่อมองถึงการทำงานช่วงที่ผ่านมา นอกจากการควบคุมอำนาจโดยการเรียกใครที่สงสัยว่าจะต่อต้านไปรายงานตัว และใช้มาตรการเข้มจัดการกลุ่มที่ชุมนุมแสดงความไม่เห็นด้วย จัดกิจกรรมคืนความสุขเต็มที่โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจแบบล้างบางแล้ว

คสช. ยังเดินหน้าสารพัดโครงการพัฒนาอย่างเอาจริงเอาจังและรวดเร็วที่เป็นรูปธรรมแล้ว คือการจัดระเบียบสังคมรอบต่างๆ

และวางตัวบุคคลากรที่จะลงไปดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ แล้ว

ท่ามกลางเสียงสนับสนุนของบางกลุ่มบางเหล่าอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหลายคนที่ชื่อและหน้าตาเป็นที่รู้จักว่าเป็นพวกที่แสวงหาตำแหน่งมุ่งสู่อำนาจด้วยหวังการแต่งตั้ง เพราะไม่มีปัญหาที่จะสร้างความนิยมให้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนได้ พวกกันเสี่ยงเซย์สวัสดีริญผู้นำใน คสช. กันยกใหญ่ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ยื่นชื่อและจดจำหน้า วาดหวังให้หนักถึงตอนวาระแต่งตั้งคนเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ

เป็นเสียงที่สร้างความภูมิใจแน่นอน แต่การบริหารประเทศนั้น ไม่ง่ายแค่ทำตาม

ความถูกต้อง

บางเสียงแม้ไม่ถูกใจหากจะเข้าถึงความเป็นจริงย่อมจำเป็นต้องรับฟังด้วย

อย่างเช่น ผลสำรวจของ "กรุงเทพโพลล์" ล่าสุด ที่เป็นการวิจัยตามวาระคือ รวบรวมความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ 27 แห่ง รวม 60 คน ซึ่งล่าสุดออกมาว่า นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 62.6 บอกว่าผลงาน 1 เดือนของ คสช. ช่วยแก้ปัญหาประเทศได้ในระยะสั้นเท่านั้น ร้อยละ 18.5 ที่บอกว่าจะแก้ปัญหาในระยะยาวได้ แต่มีถึงร้อยละ 10.6 ที่มองว่าการดำเนินการไม่ได้ผล

ยิ่งเป้าหมายสำคัญที่ยกเอามาเป็นสาเหตุต้องยึดอำนาจด้วยซ้ำคือ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งจัดสี่เดือนนั้น นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 53.3 มองว่าแก้ปัญหาได้ในระยะสั้น มีถึงร้อยละ 20 ที่มองว่าการแก้ปัญหาไม่ได้ผล

มาตรการคืนความสุขทั้งหลายที่ออกมา ร้องมาแต่กันคึกคักแทบทุกจังหวัด คนไทยร้อยละ 78.3 เห็นว่าได้ผลแค่ระยะสั้น

นี่คือโจทย์สำคัญที่ คสช. น่าจะละเลยไม่ได้ที่จะมอง จะฟัง และสัมผัส

หากหวังความยอมรับที่มากจากการชื่นชมแทนการใช้อำนาจบังคับ

เสียงแบบนี้ เป็นเสียงที่จำเป็นต้องฟังสำหรับการสร้างความยอมรับในระยะยาว ●